



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มีัดจอห์นสันรุกรCSR ย้ำแบรนด์ลยัลดี ขยายฐานกลุ่มเด็ก

มีัดจอห์นสัน เร่งทัพ CSR สานต่อโครงการ Mead Johnson Helping Hand ล่าสุดได้จับมือมูลนิธิชัยพัฒนา เข้าพัฒนาศูนย์เด็กเล็กบ้านใหญ่ที่จังหวัดพังงา เป้าหมายนอกจากช่วยเหลือสังคม ยังเป็นการตอกย้ำแบรนด์ลยัลดีและขยายฐานลูกค้ากลุ่มเด็กในอนาคต

นายฮอร์เซ พิเนโต ผู้จัดการทั่วไป แผนกโภชนาการ มีัด จอห์นสัน ประเทศไทย ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายนมผงสำหรับเด็กภายใต้ผลิตภัณฑ์ตระกูล เอนฟา เอพลัส เปิดเผยว่า บริษัทได้รุกรกิจกรรมเพื่อสังคม หรือCSR (Corporate Social Responsibility) ภายใต้โครงการ Mead Johnson Helping Hand โดยล่าสุดบริษัทได้ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา เข้าไปพัฒนาศูนย์เด็กเล็กบ้านใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ที่ต่อเนื่องจากโครงการนาร่องที่อำเภอกระบุรีที่ได้เริ่มตั้งแต่ปี 2549 ที่ผ่านมา ซึ่งทั้ง 2 โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่บริษัทให้การสนับสนุนโดยมอบทุนผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อช่วยสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์นมเอนฟาคิด เพื่อโภชนาการที่ดีและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาเด็กเล็กในท้องที่ประสบภัยสึนามิ

นอกจากนี้บริษัทยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร โดยการนำของ ดร. พัฒนา ชัชพงศ์ ในการดูแลและพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กในพื้นที่ เพื่อการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง และยั่งยืน

"โครงการ Mead Johnson Helping Hand มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือเด็กๆ ที่ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาทางการเรียนรู้ และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งถือเป็นพันธกิจของ มีัดจอห์นสันที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กตั้งแต่วัยเยาว์ด้วย โดยโครงการจะให้ความช่วยเหลือ ทั้งในเรื่องโภชนาการ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้งทางร่างกาย และสติปัญญา อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กให้มีศักยภาพสูงที่สุดในอนาคต"

สำหรับรูปแบบของการดำเนินงาน บริษัทได้ทำการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งจัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร เพื่อไปพัฒนาเด็กต่อไป ซึ่งขณะทำงานได้ใช้หลักสูตรจากโครงการนาร่องที่อำเภอกระบุรี มาประยุกต์เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของเกาะยาวน้อย ยึดการออกแบบหลักสูตรที่มีเด็กเป็นตัวตั้ง และมีการติดตามผลการทำงาน เพื่อตรวจสอบความรูความเข้าใจของครูอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์เอนฟา เอพลัส ได้มุ่งส่งเสริมกิจกรรม เพื่อการพัฒนาสมองและการเรียนรู้ของเด็กมาอย่างต่อเนื่องและคงยึดมั่น ในวิสัยทัศน์ดังกล่าว เพื่อนำเสนอกิจกรรมที่ดีต่อเยาวชนของชาติต่อไป โดยกิจกรรมดังกล่าวนอกจากเป็นการช่วยเหลือสังคมแล้ว ยังเป็น

การต่อยุ่แบรนต์ลยัลดีของสินค้ รวมถึงการขยายฐานลูกค้ากลุ่มเด็กในอนาคดด้วย